



ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔

นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิตศึกษาศึกษา

คำประกาศเกียรติคุณ

นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิตศึกษาศึกษา

ด้วยสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้พิจารณาเห็นว่า นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างของนักบริหารผู้มีส่วนสำคัญ ในการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ

นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก Sir John Cass College, London University ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การพัฒนจาก Williams College, USA. ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๑ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลายตำแหน่ง อาทิ ตำแหน่ง วิทยากรโท กองวางแผนกำลังคน หัวหน้าฝ่ายการเงินระหว่างประเทศ กองวางแผนเศรษฐกิจและสังคม หัวหน้าฝ่ายวางแผนส่วนรวมกองวางแผนเศรษฐกิจและสังคม และได้รับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ตำแหน่งรองเลขาธิการ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อมาให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

ตลอดระยะเวลาที่รับราชการนายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้สร้างผลงานที่สำคัญด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อาทิ เป็นผู้ริเริ่มในการจัดทำกรอบ แนวทางพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคือ

ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานข้าราชการพลเรือน เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา แนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่าง รุนแรง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งผลจากการดำเนินการได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และการตั้ง คณะกรรมการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการควบคุม กำกับพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนถึงปัจจุบัน ได้ริเริ่มในการจัดทำแผนพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนฉบับแรกของประเทศที่เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องทางด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้มีการจัดสรร งบประมาณเพื่อการก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (ภายใต้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) และได้สนับสนุนในการรวบรวม ผลงานอันทรงคุณค่าของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับ มอบผลงานมาเป็นสมบัติของชาติ เพื่อถ่ายทอดผลงานอันทรงคุณค่าและองค์ความรู้ไปสู่สังคม

ส่วนผลงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมใน ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อมได้ผลักดันให้มีการแก้ไข ปรับปรุงพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ ผลักดันการวางแผนเศรษฐกิจและสังคมโดยการบูรณาการเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในชั้น วางแผน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีการดำเนินการอนุรักษ์ โบราณสถานต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ และพัฒนารูขี้นกโกสสินทร์ การรื้ออาคารโรงพยาบาลนครศาลาเฉลิมไทยเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เห็น ความงดงามของโลหะปราสาทที่มีความหมายมาตั้งแต่ด้านต้นกรุงรัตนโกสินทร์ การสนับสนุนให้มีการ ยกเลิกประเพณีการเผาหม้อแร่ดิบในทะเล จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากการทำ หม้อแร่ดิบในทะเล ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชายหาดของจังหวัดภูเก็ต

สำหรับผลงานโดดเด่นอีกประการหนึ่งคือการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยาซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ แห่งที่ ๒ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัด แสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สูงสุดแห่งแรกของไทย ซึ่งมีภารกิจในการสร้างความ ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพโดยนำผลการศึกษา วิจัยที่สำคัญ และมีคุณค่ามาสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดไปสู่สังคม นอกจากนี้ยังผลักดันให้มีการแก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มีประเด็น ที่สำคัญ อาทิ ส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วม จัดระบบการบริหารและการจัดการให้มี การจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด การกำหนดพื้นที่ให้เป็น เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเขตควบคุมมลพิษ เป็นต้น

นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเหรียญสดุดีเกียรติคุณ “ครุฑทองคำ” ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐

โดยเหตุที่นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีผลงานด้านบริหารการจัดองค์กร ให้ประสบความสำเร็จจนได้รับการยกย่องและถือเป็นปูชนียบุคคลผู้ปลุกกระแสให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มีเกียรติคุณดีเด่นทั้งยังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการและหน้าที่อื่นๆ จนบังเกิดผลดีต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยาวนานอันเป็นที่ประจักษ์ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป